



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง มกราคม ๒๕๖๖
Phluang Subdistrict Administrative organization/โทร.๐ ๔๔๐๘ ๑๐๔๐, ๐ ๙๓๐๒ ๐๑๘๘
www.Phluang.go.th/e-mail : phluang66@gmail.com



งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดโครงการเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่) พ.ศ.2567 เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา บนถนน สาย 304



กองการศึกษาฯ อบต.กุสุมาวดี ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567



กองการศึกษา อบต.ภูหลวง ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ)
ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567



งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง



การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการดึงขะ
เป็งกลดโลกร้อน



อัปเดต...ข่าวอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เมืองหลวงพระบาง

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความพร้อมสนับสนุนวาระสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของ สปป.ลาว ในปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิดหลัก ?ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience? ที่เน้นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งของอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์จากความร่วมมือและรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังได้ติดตามประเด็นที่เป็นข้อสั่งการของผู้นำอาเซียนจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plans) ของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๔๕ เพื่อให้ผู้นำรับรองเอกสารทั้งสองในช่วงต้นปี ๒๕๖๘ และการดำเนินการตามมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) เพื่อธำรงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ไม่ให้ปัจจัยภายนอกทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งและการเผชิญหน้า รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอก โดยได้เห็นชอบคำขอของเปรูในการร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กับอาเซียน และคำขอของแอลจีเรียในการภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แสดงความพร้อมของไทยในการดำเนินงานเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในส่วนที่จะช่วยสนับสนุนวาระสำคัญของประธาน และย้ำความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในปีต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นท้าทายของโลก โดยยึดมั่นในหลักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ให้ประเทศภาคีภายนอกใช้ประโยชน์จากกลไกอาเซียนที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมความไว้วางใจ และผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

ในประเด็นเมียนมา ที่ประชุมฯ ย้ำว่าฉันตามติ ๕ ข้อยังเป็นเอกสารอ้างอิงหลักและเป็นแนวทางสำคัญของอาเซียนในการสนับสนุนการหาทางออกต่อประเด็นเมียนมา เพื่อให้เกิดสันติภาพ ความมั่นคง และเอกภาพในเมียนมา ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แจ้งพัฒนาการของข้อริเริ่มด้านมนุษยธรรมของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อส่งเสริมความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการดำเนินการตามฉันตามติ ๕ ข้อ ซึ่งอาเซียนตอบรับด้วยดี รวมทั้งยังสนับสนุนให้ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management: AHA Centre) เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดส่งและแจกจ่ายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ในโอกาสการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้หารือทวิภาคีกับนายสะเลิมไซ กมมะสิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว นางเรตโน มาร์ซูตี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย นายชก เงินดาโชเพีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา และนายบุญ แทงห์ เชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามด้วย

:::ASEAN:::



คติธรรมนำใจ.....



ช่องทางการติดต่อ อบต.ภูหลวง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง โทร 06 3023 0188 , 0 4408 1040

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ่งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ/เพลิงไหม้ โทร 06 3023 0188 ,

0 4408 1040 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง หมู่ที่ 5 ต.ภูหลวง อ.ป่าธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ 06 3023 0188 , 0 44 081 040

* สายตรงนายก อบต.ภูหลวง (นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ) 06 4789 0451

ร้องเรียนร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อ น.ส.พรพรรณ แสงมณี นิติกรชำนาญการ

